

Thông cáo báo chí

Có thể sử dụng để đăng ngay

KÊNH MƯƠNG SẠCH SẼ CÙNG HỆ THỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC MỚI NGƯỜI DÂN XÃ DUY HẢI AN TÂM ĐÓN MÙA MƯA

[Quảng Nam - 12/10/2023] – Với hệ thống gần 3,5km kênh mương sạch sẽ cùng ống thoát nước mới, người dân hai thôn Tây Sơn Tây và Tây Sơn Đông (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) sẽ yên tâm hơn trong mùa mưa năm nay.

Để chủ động ứng phó kịp thời và hạn chế tối đa úng ngập trong mùa mưa lũ, vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Duy Hải và Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Khu nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf) đã cùng phối hợp thực hiện công tác nạo vét kênh mương và lắp đặt hệ thống ống dẫn thoát nước tại các khu vực dân cư trong địa bàn.



Từ năm 2021 đến nay, hàng năm Hoiana đều tham gia đã hỗ trợ nạo vét, khai thông kênh mương tại xã Duy Hải trước mùa mưa bão. Năm nay, UBND xã Duy Hải và Hoiana cùng thống nhất thực hiện hoạt động này trên diện rộng và triệt để hơn.

Công trình năm nay bao gồm việc nạo vét khai thông kênh mương và lắp đặt thêm đường ống thoát mới, tổng chiều dài gần 3.5 km trên địa bàn hai thôn Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây, tổng kinh phí khoảng 260 triệu đồng được trích từ quỹ công tác xã hội của khu nghỉ dưỡng Hoiana. Kênh mương thoát nước sạch sẽ cùng hệ thống thoát nước mới sẽ giải quyết tình trạng úng ngập, ngay lập tức cải thiện chất lượng sống của 650 hộ dân trong mùa mưa bão năm nay.



Sau hơn một tháng triển khai, chiều ngày 11/10, công trình về cơ bản đã hoàn thiện và được chính thức bàn giao lại cho UBND Xã Duy Hải.

Tại lễ bàn giao công trình, ông Phạm Đức, Bí thư Đảng ủy xã Duy Hải chia sẻ: "Thay mặt cho địa phương, chúng tôi xin ghi nhận sự quan tâm của Công ty Nam Hội An đến với cộng đồng cư dân trong khu vực. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cùng địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo đời sống cho người dân."



Đại diện Đảng ủy, UBND xã Duy Hải và Đại diện khu nghỉ dưỡng Hoiana cùng tham gia Lễ bàn giao

Ông Steven Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hoiana chia sẻ: "Đối với Hoiana, các hoạt động xã hội không phải là nghĩa vụ mà đó là một quyền lợi – cơ hội để chúng tôi được tham gia vào những hoạt động có ích. Hy vọng, công trình sẽ giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng, giúp bà con tại 2 thôn thuộc xã Duy Hải an tâm hơn trong mùa mưa bão."

Hết./.

Về Hoiana:

Hoiana, khu nghỉ dưỡng phức hợp sang trọng hàng đầu Việt Nam, tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp dài 4km và gần hai Di sản Văn hoá Thế giới được UNESCO công nhận – Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Khu nghỉ dưỡng với hơn 1200 phòng bao gồm 4 khách sạn sang trọng - Hoiana Hotel & Suites, New World Hoiana, New World Hoiana Beach Resort, và sắp tới là Rosewood Hội An. Bên cạnh đó là Hoiana Residences, được ví như "tổ ấm nơi phương xa" với những căn hộ cao cấp được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Hoiana tự hào sở hữu sân gôn Hoiana Shores Golf Club gồm 18 hố đạt chuẩn Championship do Robert Trent Jones Jr. thiết kế, gần đây là sân golf duy nhất tại Việt Nam và là đại diện duy nhất tại Châu Á được vinh danh trong Top 100 sách 100 sân golf đẳng cấp nhất thế giới 2023 do tạp chí Golf World bình chọn, bên cạnh nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Là dự án phát triển đầy tham vọng với tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, Hoiana sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, đồng thời mang lại cơ hội phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Nam.

Liên hệ Truyền thông:

Trịnh Bảo Châu
Phụ trách Quan hệ công chúng & Truyền thông
Hoiana Resort & Golf
chau.tb@hoiana.com